

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Số: 186 /ĐHHD - TT TT-TV

V/v phối hợp giữa Trường các khoa đào tạo với  
Trung tâm TT-TV để rà soát, bổ sung giáo  
trình, tài liệu tham khảo

Kính gửi: - Trường các khoa đào tạo

Thực hiện công văn số 133/ĐHHD-TTTTTV, ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2018-2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức yêu cầu Trường các khoa đào tạo, Giám đốc Trung tâm TT-TV thực hiện một số nội dung sau:

Trường các khoa đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo Trường các bộ môn trong khoa phối hợp với Trung tâm TT-TV để thực hiện nội dung công văn số 133/ĐHHD-TTTTTV, ngày 10 tháng 8 năm 2018. Quy trình làm việc cụ thể như sau:

*Bước 1:* Trường khoa lập danh sách và yêu cầu Trường các bộ môn trực tiếp đến làm việc tại Trung tâm TT-TV để rà soát, đối chiếu danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo của các chương trình đào tạo thuộc bộ môn quản lý.

*Bước 2:* Sau khi đã rà soát, đối chiếu, Trường các bộ môn quyết định việc thay thế giáo trình, tài liệu tham khảo tương đương hiện có trong Thư viện của Nhà trường (nếu có) cho những giáo trình, tài liệu tham khảo còn thiếu trong Chương trình đào tạo.

*Bước 3:* Lập văn bản về kết quả rà soát, đối chiếu, thay thế, bổ sung cho từng chương trình đào tạo có xác nhận của Trường bộ môn, Trường khoa và Giám đốc Trung tâm TT-TV để báo cáo Hiệu trưởng.

*Bước 4:* Trung tâm TT-TV lập danh mục bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo, khảo sát thị trường cung cấp và đề nghị Hiệu trưởng duyệt mua bổ sung theo quy định.

Trong trường hợp, giáo trình, tài liệu tham khảo của chương trình đào tạo không thể mua được trên thị trường, Hiệu trưởng yêu cầu Trường bộ môn và giảng viên phụ trách học phần cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo đang được sử dụng cho học phần đó cho Trung tâm TT-TV mượn để photocopy 01 bản lưu tại thư viện, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giao Trung tâm TT-TV xây dựng và thông báo lịch, địa điểm làm việc cụ thể với các Trường khoa đào tạo và Trường bộ môn.

Hiệu trưởng yêu cầu trường các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công văn này. *ht*

**Nơi nhận:**

- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các khoa đào tạo (để t/h);
- Lưu VT, TT TT-TV. *ht*



Hoàng Thị Mai